



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๓๓๓๖

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาทุกท่าน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร้อยตำรวจโท

(อาทิตย์ บุญญะโสภิต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการแทน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย



ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๑๑๕๑๑

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปรายการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๐๑๐๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายประเด็นการประชุมฯ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม และได้เชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมทุกสัปดาห์ นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจโท

(อาทิตย์ บุญญะโสภิต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐



ที่ มท ๐๒๑๑.๖/

ถึง จังหวัดลพบุรี

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
อย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหาร
ระดับสูงจากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับจังหวัดลพบุรี ได้แก่ การแก้ไขปัญหาขยะบริเวณเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยติดตามสรุปการประชุมหารือข้อราชการดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th
หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย” พร้อมทั้งรายงานผลดำเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงมหาดไทยทราบ



สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๗๗

สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อแม่ หรือ BIKE FOR MOM”</p>	<p>ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสถิตย์ วิฑูรย์)</p> <p>สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีปณิธานในการจัดกิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในเบื้องต้นมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑. กำหนดการจัดงาน วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค</p> <p>๒. การประชาสัมพันธ์โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเปิดตัวกิจกรรม (Kick off) ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ ส่วนกลางจะส่งพระบรมฉายาลักษณ์ ข้อความ Cutout ป้ายประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ ให้จังหวัดใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยไม่ให้มีการปรับเปลี่ยน/แก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น - การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ประสานจังหวัด - สามารถสอบถามและค้นหารายละเอียดได้ที่สายด่วน ๑๑๒๒ และ www.bikeformom2015.com <p>๓. การลงทะเบียน เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยใช้เลข ๑๓ หลักของบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Website ในส่วนกลางที่ www.bikeformom2015.com และในส่วนภูมิภาคที่ www.bikeformom2015.moi.go.th - ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด - จุดลงทะเบียนที่กำหนดไว้ <p>ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนมีสิทธิ์ได้รับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน ๑ ชุด (ทั่วประเทศรวม ๙๐,๐๐๐ ชุด มอบให้จังหวัดละ ๑,๐๐๐ ชุด)</p> <p>๔. การแจกจ่ายเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน ผู้ลงทะเบียนที่มีสิทธิ์ได้รับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน ตามวัน และสถานที่ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนกลาง ในวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากองทัพภคินนวิภาวดีรังสิต - ส่วนภูมิภาค ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ศาลากลางจังหวัด 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><u>สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎ์ ธนาวณิช ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)</u></p> <p>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดทำระบบการลงทะเบียนและ Website การประชาสัมพันธ์ในระดับภูมิภาค ซึ่งประชาชนสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมและเลือกลงทะเบียนของแต่ละจังหวัดได้ ซึ่งได้วางระบบป้องกันการลงทะเบียนซ้ำซ้อนและการลงทะเบียนไม่ถูกต้องจากเลข ๑๓ หลักของบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ได้มีการประสานกรมการปกครองในการใช้ฐานข้อมูลทางการทะเบียนและเครื่องสแกนบัตร Smart Card ไว้แล้ว เชื่อมโยงระบบการลงทะเบียนของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งระบบสามารถประมวลผลรายชื่อผู้ลงทะเบียนในภาพรวมและแยกแต่ละจังหวัดได้ ประสานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการบริการเครือข่าย/ช่องทางให้เพียงพอเพื่อรองรับการลงทะเบียน <p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ให้จังหวัดพิจารณาความเหมาะสมของระยะทางการปั่นจักรยานของจังหวัดให้อยู่ระหว่าง ๒๕-๔๐ กิโลเมตร และพิจารณาเส้นทางเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย รวมถึงพิจารณาระยะเวลาของกิจกรรมปั่นจักรยานของจังหวัดให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติทั้งในพิธีเปิด-ปิด เช่น กำหนดปล่อยตัวจากจุดเริ่มต้นช้ากว่าส่วนกลางประมาณ ๒๐-๓๐ นาที และให้พร้อมเพรียงกัน ณ จุดสิ้นสุดก่อนพิธีปิดที่ส่วนกลางอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง เป็นต้น ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแนวทางในการคัดเลือกผู้ลงทะเบียนที่มีสิทธิ์ได้รับเสื้อและเข็มพระราชทาน โดยกระจายแก่ประชาชนให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม/ทุกหมู่เหล่า 	<p>ผช.ปมท./ กก.สป./ จังหวัด</p>
<p>การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร</p>	<p><u>กรุงเทพมหานคร (นายณรงค์ เรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร <ul style="list-style-type: none"> ปี ๒๕๕๖ สำนักการระบายน้ำ ได้กำหนดจุดเสี่ยงน้ำท่วมมีจำนวน ๓๗ จุด ปี ๒๕๕๗ จุดเสี่ยงน้ำท่วมลดลงเหลือจำนวน ๒๔ จุด สามารถดำเนินการแก้ไขแล้ว ๒ จุด (ถนนสามเสน ช่วงหน้าโรงเรียนโยธินบูรณะ และถนนพหลโยธิน ๕๘ ช่วงปากซอยพหลโยธิน ๕๘ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๘ มีจุดเสี่ยงน้ำท่วมเหลือ ๒๒ จุด ปัญหาอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ส่วนใหญ่เกิดจาก ขยะ สิ่งของ เศษวัสดุ คราบไขมัน ฯลฯ ซึ่งอุดตันในท่อระบายน้ำ ทำให้กีดขวางการระบายน้ำและเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเครื่องสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำ เป็นเหตุให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓. การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปี ๒๕๕๘</p> <p>๓.๑ ขุดลอกและเปิดทางน้ำไหลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองจำนวน ๑,๖๘๒ สาย ระยะทาง ๒,๖๐๐ กิโลเมตร แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจ้างเหมาดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๓๕ - กรุงเทพมหานครดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๗๑ <p>๓.๒ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ระยะทางรวม ๖,๔๐๐ กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓,๖๐๐ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๖๔</p> <p>๓.๓ เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ จำนวน ๖๖๐ แห่งให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันสามารถระบายน้ำได้ ๑,๗๑๗ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที</p> <p>๓.๔ เตรียมหน่วยบริการเร่งด่วน หรือ หน่วย BEST ให้บริการ ๒๔ ชั่วโมง</p> <p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำท่วมให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. การระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เตรียมความพร้อมระบบการระบายน้ำ เช่น ท่อระบายน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ เป็นต้น ให้มีความพร้อมและสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด - ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติมวัสดุและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วม - พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น เรื่อนน้ำทะเลหนุน เป็นต้น - ประสานการไฟฟ้านครหลวงสนับสนุนกรณีไฟฟ้าไม่เพียงพอ ไฟฟ้าดับ ซึ่งส่งผลต่ออุปกรณ์ในการระบายน้ำ <p>๒. ปัญหาขยะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดูแล/บริหารจัดการขยะในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ของเอกชน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีขยะมากกว่าปกติและเสี่ยงน้ำท่วม เช่น ตลาดสด ชุมชน เป็นต้น ไม่ให้มีการสะสมของขยะเป็นระยะเวลานาน - ดำเนินการจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ - ให้สำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร บูรณาการกับสำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ทำงานอย่างสัมพันธ์กันและให้ความร่วมมือระหว่างกันในการแก้ไขปัญหาขยะ <p>๓. การแก้ปัญหาราจร</p> <ul style="list-style-type: none"> - คาดการณ์สถานการณ์ฝนตก/ปริมาณน้ำฝน/ผลกระทบเพื่อวางแผนรองรับสถานการณ์ โดยบูรณาการศูนย์ควบคุมและการสั่งการจราจร (บก ๐๒) ดำรวจจราจร ทหาร และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ประสานงานกับศูนย์ควบคุมและการสั่งการจราจร (บก ๐๒) เพื่อรับทราบเส้นทางจราจรเกิดเหตุการณ์วิกฤต พร้อมทั้งประสานตำรวจและทหาร ประจำจุดในพื้นที่วิกฤตดูแลไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด 	<p>กทม./ปก./ กฟน.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- กรณีเกิดอุบัติเหตุ ให้ตำรวจจราจรจราจรจากตลิ่งและนำรถคู่ออกจากจุดเกิดเหตุโดยเร็ว และกรณีรถเสียให้จัดชุดอาสาสมัครศึกษาช่วยเหลือ</p> <p>๔. การประชาสัมพันธ์/สร้างความเข้าใจกับประชาชน ในประเด็น ดังนี้</p> <p>- การคาดการณ์สถานการณ์ฝนตกที่ส่งผลกระทบต่อจราจร โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ</p> <p>- ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์จราจร เช่น เส้นทางจราจรที่เกิดน้ำท่วม เส้นทางสายรอง เส้นทางที่เปิดการจราจร เส้นทางเลี่ยง เป็นต้น</p> <p>- สาเหตุของการเกิดน้ำท่วม เช่น ขยะอุดตันทางระบายน้ำ เป็นต้น</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>การไฟฟ้านครหลวงจัดเจ้าหน้าที่เพื่อรับแจ้งเหตุกรณีไฟฟ้าขัดข้องในขณะเกิดสถานการณ์วิกฤติ</p>	กพท.
ผลความคืบหน้าการจัดระเบียบการจราจรบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์	<p>กรุงเทพมหานคร (พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)</p> <p>กรุงเทพมหานครได้จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักพระราชวัง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้ประกอบการรถโดยสารนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองพลทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ และศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ใช้พื้นที่ของสถานีขนส่งกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) เป็นสถานที่จอดรถโดยบริษัท ขนส่ง จำกัด อนุญาตให้ใช้อาคาร ๑ ในการจอดรถนักท่องเที่ยว ๒. ให้บริษัท ขนส่ง จำกัด พิจารณาการลงนาม MOU กับกรุงเทพมหานครในการปรับปรุงสถานีขนส่งกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) ด้านโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้น ๓. ให้กรุงเทพมหานครจัดทำเครื่องหมายจราจร ให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ การติดตั้งกล้อง CCTV และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จำเป็น ๔. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตำรวจ และทหาร ฝ่ายละ ๓ นาย ในการอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่สถานีขนส่งกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) ๕. กำหนดจุดรับ-ส่ง บริเวณหน้ากรมศิลปากร ถนนพระสุเมรุ ๖. สามารถนำรถโดยสารท่องเที่ยวเข้าจอดสถานีขนส่งกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 	
การแก้ไขปัญหาแล้งซ้ำซาก	<p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นายกรัฐมนตรีได้ปรับปรุงข้อมูลการวิเคราะห์พื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากจากเดิมใช้สถิติย้อนหลัง ๓ ปี เปลี่ยนแปลงเป็นย้อนหลัง ๕ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ๒. การแก้ไขปัญหาแล้งซ้ำซาก ส่วนราชการอื่น ๆ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วจำนวน ๑๗ จังหวัด ซึ่งเป็นโครงการที่ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะนำข้อมูลแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป</p> <p>๓. กรณีกรมชลประทานประกาศให้เกษตรกรชะลอการทำงานนาปี เนื่องจากปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำต้นตุนลดลงต่ำกว่าปกติ โดยจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตร ทั้งนี้ ในส่วนของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณทำบ่อบาดาล</p> <p><u>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</u></p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดทำระบบประปาหมู่บ้าน ๔,๐๑๒ แห่ง ซึ่งเป็นโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้วว่ามีแหล่งน้ำและมีระบบไฟฟ้าเข้าถึง</p> <p>ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าตรงกับโครงการพื้นที่ยุทธศาสตร์น้ำ จำนวน ๓๕๖ โครงการ และเป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่แล้งซ้ำซาก จำนวน ๕๔๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ และในปีต่อไปจะบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำคำของบประมาณต่อไป</p> <p><u>การประสานส่วนภูมิภาค (นางรัตนา กิจวรรณ ผู้อำนวยการประสานส่วนภูมิภาค)</u></p> <p>โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๒๒๕ ล้านบาท เช่น งานก่อสร้างระบบประปา (ภัยแล้งเร่งด่วน) การก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ งบประมาณที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจัดสรรให้ เป็นต้น</p> <p><u>การประสานส่วนภูมิภาค (นายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำ)</u></p> <p>สถานการณ์ภัยแล้ง ปัจจุบันมีพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) ซึ่งการประสานส่วนภูมิภาคได้จัดทำแผนระยะสั้น และแผนระยะเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั้ง ๑๔ สาขาเรียบร้อยแล้ว เช่น การจ่ายน้ำเป็นเวลา การรับน้ำจากแหล่งน้ำประปาใกล้เคียง การเจาะบ่อบาดาล และการนำรถบรรทุกน้ำขนน้ำแจกจ่าย เป็นต้น</p> <p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาดำเนินงานโดยไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับแผนงาน/โครงการและพื้นที่ดำเนินงานของหน่วยงานอื่น ๆ หากหน่วยงานอื่นได้ดำเนินการไปแล้ว ให้ดำเนินการในลักษณะเสริม/เพิ่มเติม</p> <p>๒. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการประสานส่วนภูมิภาค ดูแล/พัฒนา/ต่อยอด แหล่งน้ำที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อพัฒนามาเป็นระบบประปาเพื่อลดพื้นที่แล้งซ้ำซากต่อไป</p>	<p>ปภ.</p> <p>สถ./กปภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การจัดงาน OTOP ภูมิภาค (เพิ่มเติม)</p>	<p>กรมการพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)</p> <p>กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดจัดทำโครงการ OTOP ภูมิภาค (เพิ่มเติม) ไตรมาสที่ ๓-๔ จำนวน ๕ จังหวัด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ ๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ๒. จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ ๑๗ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ๓. จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๔. จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๕. จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ <p>ทั้งนี้ ได้นำผู้ค้าขายในตลาดนัดชุมชนเข้าไปจำหน่ายสินค้าในโครงการ OTOP ภูมิภาค ดังกล่าวด้วย</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้กรมการพัฒนาชุมชนดูแลการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างต่อเนื่อง ๒. ให้กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควบคุมดูแลการผลิตสุราพื้นบ้าน/ชุมชนให้มีมาตรฐาน และให้การจำหน่ายเป็นไปตามกฎหมาย 	<p>พช.</p> <p>ปค./สธ.</p>
<p>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ส่วนที่ ๑ กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของส่วนกลาง (ทุกกรมในสังกัด) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่ ๒ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่มอบอำนาจให้ภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว <p>ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลดังกล่าวเข้าในระบบสารสนเทศของ สำนักงาน ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว</p> ๒. ปัญหาอุปสรรค <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ ความไม่ชัดเจนของระบบสารสนเทศและการประสานงานของสำนักงาน ก.พ.ร. และสั่งการตรงในพื้นที่ ทำให้กระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลยากเกิดความสับสน ๒.๒ สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่แจ่มยืนยัน การขอรับจัดสรรรหัสสำหรับเข้าระบบสารสนเทศของภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.๓ ระบบสารสนเทศซับซ้อน ขาดการจัดอบรมสำหรับผู้ในระบบ ๒.๔ ขาดข้อมูลบัญชีคู่มือฯ ของส่วนราชการในอำนาจกระทรวงอื่นๆ ที่มอบอำนาจลงพื้นที่ <p>ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้าจะนำผู้รับผิดชอบทั้งหมดไปปรึกษาหารือปัญหาอุปสรรคดังกล่าวกับ สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด</p> 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้กรมการปกครองทำหนังสือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการขอยกเว้นไม่ให้นำบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๕) มาบังคับใช้ในการดำเนินการตามกฎหมาย ๓ ฉบับ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒. พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ๓. พ.ร.บ. อาวุธปืน ฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ 	ปค.
สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p>เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย (นายภานุ แยมศิริ)</p> <p>๑. รายงานผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ทราบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ ขณะนี้กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น ได้บังคับใช้แล้ว ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๘ ๑.๒ ได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเครื่องเล่นขนาดใหญ่ จำนวน ๑๒ แห่ง ให้มีความปลอดภัยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ - อบรมให้ความรู้แก่ช่าง/วิศวกร ผู้ประกอบการเครื่องเล่นขนาดใหญ่ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อให้มีการตรวจสอบระบบความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งอบรมให้ความรู้กับช่าง/วิศวกรในท้องถิ่นอื่นๆ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ <p>๒. การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สำคัญ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ กลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แจ้งเตือนให้หน่วยงานด้านความมั่นคงระมัดระวังการต่อต้านรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีน ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีกลุ่มที่เตรียมเคลื่อนไหว ๔ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มคิดต่างจากรัฐบาล ๒) กลุ่มเคลื่อนไหวแนวทางรุนแรง ๓) กลุ่มขบวนการนักศึกษา ๔) กลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนและ NGOs ในพื้นที่ ๒.๒ การระบาดของ MERS-CoV กระทรวงการต่างประเทศรายงานกรณีเกาหลีใต้ยืนยันการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ (Middle East Respiratory Syndrome – Coronavirus : MERS-CoV) ซึ่งการระบาดของไวรัสเมอร์สมีต้นทางจากซาอุดีอาระเบีย จึงควรมีคำเตือนแก่ผู้นับถือศาสนาอิสลามที่จะเดินทางไปแสวงบุญ (ฮัจญ์) ในช่วงต้นสิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป รวมทั้งแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและแรงงานชาวไทยที่จะเดินทางไปเกาหลีใต้ให้ทราบสถานการณ์และระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการติดเชื้อและระบาดมายังประเทศไทย 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๓ การใช้คำว่า “การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย (ยธุมป.)” ศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ ขอให้ทุกหน่วยหลีกเลี่ยงการใช้คำ เช่น ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจา และให้ใช้คำว่า “การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย (ยธุมป.)” แทน เพื่อความถูกต้องและไม่เป็นการแบ่งเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งเป็นการเฉพาะ</p> <p>๒.๔ กระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันไม่มีหนังสือเดินทาง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ที่ออกให้โดยประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ รายงานยืนยันว่าในปัจจุบัน พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไม่มีหนังสือเดินทางที่ออกให้โดยประเทศไทย เหลืออยู่แล้ว แต่ยังมีหนังสือเดินทางของประเทศ United Arab Emirates (UAE), Montenegro และ Republic of Uganda ซึ่งคาดว่าอาจมีของประเทศอื่นอีกหลายประเทศที่ตั้งเป็นพลเมืองพิเศษของประเทศนั้น ๆ และหาก พ.ต.ท. ทักษิณฯ จะเดินทางกลับประเทศไทยก็สามารถทำได้ โดยกระทรวงการต่างประเทศ จะออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) ซึ่งเป็นเอกสารรับรองสัญชาติไทยของบุคคลที่ไม่มีหนังสือเดินทาง ในกรณีนี้จะแตกต่างจากกรณีนักท่องเที่ยวที่ทำหนังสือเดินทางหายระหว่างเดินทางในต่างประเทศ ซึ่งสถานทูตไทยจะออกหนังสือเดินทางชั่วคราว (เล่มสีเขียว) แทนโดยจะต้องมีการขอวีซ่ากำกับด้วย</p> <p>๒.๕ การกวดขันจับกุมร้านเหล้าหรือเหล้าปั่นที่เปิดขายบริเวณรอบสถานศึกษาและมหาวิทยาลัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานว่าขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างการบูรณาการประสานงานกับกรมการปกครอง และกรุงเทพมหานคร ในการกวดขันจับกุมร้านเหล้าหรือเหล้าปั่นที่เปิดขายบริเวณรอบสถานศึกษาและมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้า โดยศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งประสานการปฏิบัติกับกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการในทุกพื้นที่และรายงานผลให้ทราบ</p> <p>๒.๖ การบิดเบือนข่าวสารการปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายรัฐบาล ศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ ขอให้ทีม IO ของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องชี้แจงต่อประชาชนและนำไปขยายผลในทุกพื้นที่เป้าหมายการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายรัฐบาลกรณีการปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายรัฐบาลมีการบิดเบือนข่าวสารจากกลุ่มเห็นต่างรัฐบาลเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ว่ามีการเลือกปฏิบัติเฉพาะต่อกลุ่มผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดภาคเหนือ ขณะที่ละเลยต่อกลุ่มผู้บุกรุกผืนป่าในเขตจังหวัดภาคใต้</p> <p>๓. สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมการเคลื่อนย้ายอาวุธปืน โดยยึดถือตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ทั้งนี้ กรมการปกครองได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติไปยังทุกจังหวัดให้รับทราบและถือปฏิบัติแล้ว โดยเฉพาะการควบคุมร้านค้าอาวุธปืนในพื้นที่ และเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีวิทยุด่วนแจ้งมาที่กระทรวงมหาดไทย โดยขอให้ดำเนินการควบคุมให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ หากมีความต้องการขอเคลื่อนย้ายอาวุธปืน</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ขอให้เสนอเรื่องมาที่ฝ่ายยุทธการของสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก่อนปฏิบัติการ ๗ วัน เพื่อขออนุมัติต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป	
เรื่องอื่น ๆ	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การแก้ไขปัญหาขยะบริเวณเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการขนย้ายขยะบริเวณเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ออกจากพื้นที่โดยเร่งด่วน เนื่องจากมีผลต่อแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค</p> <p>๒. Social Business มีแนวทางในการคืนกำไรให้สังคม ส่งเสริมธุรกิจรากหญ้า ขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์นำข่าวที่มีอยู่นำมาปรับปรุงแล้วกระจายให้จังหวัดต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ยากจน ทั้งนี้ ขอให้กรมการปกครองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด</p> <p>๓. การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ให้กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดพิษณุโลกและเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘</p>	<p>สถ./ลพบุรี</p> <p>ปค.</p> <p>สป.มท.</p>

สำนักนโยบายและแผน สป.

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๓๐ น.